



ที่ กค ๐๙๐๔/๐๘๗

กระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การออกพันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓  
เรียน

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ตามมติ คณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติไว้แล้ว โดยวิธีการออกพันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓
วงเงิน	๒,๓๐๐ ล้านบาท
อายุ	๓ ปี
วันออกจำหน่ายพันธบัตร	๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายและประกัน การจำหน่ายแบบเต็มจำนวน	ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒ ของวงเงินออกพันธบัตร
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ยคงที่ (ทศนิยมไม่เกิน ๔ ตำแหน่ง)
กำหนดชำระดอกเบี้ย	ทุกงวด ๖ เดือน
การไถ่ถอน	ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด
การค้ำประกัน	กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
ผู้รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย	กคช. รับภาระชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

กระทรวงการคลังจึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกัน การจำหน่ายแบบเต็มจำนวนพันธบัตรดังกล่าว โปรดเสนอหรือร่วมกันยื่นข้อเสนอหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขประกอบ คุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าว และ กคช. ประสงค์จะให้ส่งมอบและโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการออกพันธบัตรหลัง หักเงินค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วด้วยระบบบาทเน็ต ทั้งนี้ ราคาที่ใช้ในการประมูลนั้น ให้หมายถึง ราคาที่รวบรวมภาษีทุกประเภทไว้แล้ว โดยยื่นซองข้อเสนอในการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่าย แบบเต็มจำนวนพันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ พร้อมด้วยสำเนา ๑ ชุด ปิดผนึกถึงผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ และส่งซองดังกล่าวโดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยกำหนดให้ยื่นซองข้อเสนอ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น.

/ กระทรวงการคลัง ...

กระทรวงการคลังใคร่ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในหลักการสถาบันการเงินหรือกลุ่มสถาบันการเงินที่ยื่นข้อเสนอค่าใช้จ่ายรวมต่ำสุดและตกลงกันได้ในการต่อรองเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ กคช. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๔๐๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๕๑

[www.pdmo.go.th](http://www.pdmo.go.th)